

# มทส.ชวนสถานศึกษาร่วมพัฒนาสหกิจ ส่งนักศึกษาฝึกงานสถานประกอบการ-รับอาเซียน

ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้ประมวลผลการสำรวจและพบว่ายังมีบัณฑิตบางสาขาวิชา และหรือบัณฑิตที่จบการศึกษาจากบางสถาบัน ถูกขึ้นบัญชีดำที่สถานประกอบการจะไม่รับเข้าทำงาน เนื่องจากขาดทั้งความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มทส.ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้นำสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ ร่วมมือพัฒนาในการผลิตกำลังคนระดับสูง โดยรับนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เข้าปฏิบัติงานเต็มเวลาในฐานะผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักเทคโนโลยีและอื่นๆ ซึ่งขณะปฏิบัติงานอยู่นั้น สถานประกอบการจะมีส่วนช่วยในการสอน การฝึก การพัฒนาทักษะ ให้กับนิสิตนักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อบุคลากรเหล่านี้สำเร็จการศึกษาจะกลายเป็นบัณฑิตพร้อมทำงาน มีทักษะ รู้จักแก้ปัญหา มีวุฒิภาวะ มีความอดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“จากประสบการณ์ที่ มทส.เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวที่ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาชุดแรกจำนวน 123 คน แต่ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศจำนวนไม่น้อยกว่า 100 แห่ง ที่ผลิตนักศึกษาปีละไม่น้อยกว่า 27,000 คน ซึ่ง

ยังไม่ได้ร่วมสหกิจศึกษา จึงอยากเชิญชวนสถาบันการศึกษาดังกล่าวมาร่วมวงศัพทมูลย์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมพัฒนาสหกิจศึกษาให้แพร่ขยายไปในประชาคมอาเซียน” ศ.ดร.ประสาธกล่าว

อธิการบดี มทส.กล่าวด้วยว่า มทส.เป็นสมาชิกระดับเงินของสมาคมสหกิจศึกษาโลก และเป็นสำนักงานของสมาคมสหกิจศึกษาโลกของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งกำลังจะขยายเครือข่ายไปยังมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนปี 2558 โดยอาจจะผ่านทางกรมอาเซียน หรือย้ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

นอกจากนั้น บุคลากรของ มทส.ยังมีส่วนเป็นวิทยากรให้กับสมาคมสหกิจศึกษาไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสกอ. ในการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ทั้งเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทางสหกิจศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เนื่องจากจะมีการเลื่อนไหลอย่างอิสระของแรงงาน ความรู้ นิสิตนักศึกษา ในสังคมไร้พรมแดน หากมีการฝึกพลังของสถาบันอุดมศึกษาไทย เป็นผู้นำด้านสหกิจศึกษาในประชาคมอาเซียนน่าจะเรียกศรัทธากลับมาได้บ้าง หลังจากที่วัลด์ อีโค โนมิค ฟอรัม จัดคุณภาพระบบอุดมศึกษาไทยอยู่อันดับ 8 ของอาเซียน